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เร่ิมการประชุม เวลา 08.40 น. 
เมื่อผูเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและเริ่มดําเนินการประชุม

ตามวาระดังนี้ 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ 

1.1 เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1) เนื่องจากทาง Microsoft ไดสงมอบโปรแกรม Microsoft Windows Vista ตลอดจน 

โปรแกรม Microsoft Office 2007 ใหกับมหาวิทยาลัย จึงขอความรวมมือบุคลากรทุกคน
ชวยกันศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมเปรียบเทียบกับโปรแกรมเดิม เพื่อใหทราบ
ศักยภาพ ความสามารถ และการเขากันไดของโปรแกรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยใชอยู 
แลวบันทึกไวเปนความรูของหนวยงาน เพื่อใหสามารถใหคําปรึกษากับบุคลากร นักศึกษา 
ตลอดจนบุคคลทั่วไปได โดยจากการทดลองใชเบื้องตนแลวพบวาโปรแกรม Microsoft 
Windows Vista ไมรองรับการใชงานของระบบ e-DOC และ Trend Micro OfficeScan 

2) เนื่องจากโดยโครงสรางของหนวยงานไดมีการแบงเปนฝาย การประชุมจึงถือเปนโอกาสดี
ในการเผยแพรความรูของตนใหแกกัน  ดังนั้นจึงขอใหบุคลากรมีการบันทึกแนวโนมการ
พัฒนาของฝาย และการนําเสนอเครื่องมือตางๆ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูรวมกัน หรือชวยกัน
เสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนการเงินและ
งบประมาณตอไป  นอกเหนือจากการรายงานการปฏิบัติงานประจําเดือน  

1.2 สรุปการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจําเดือนมกราคม 2550 
ประธานไดขอความรวมมือในการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2550 เวลา 08.30 น. 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550 
 

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การแกไขปญหาการใชงาน Wireless บริเวณบานพักขาราชการ 

คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานผลสรุปเรื่องการใชงาน Wireless บริเวณบานพักขาราชการวา ผูที่
อยูใกล Access Point จะใชงานไดดี ซ่ึงในกรณีที่เครื่องที่ใชเปนเครื่องโนตบุคที่รับสัญญาณไดไมดี ได
แนะนําใหเคลื่อนยายจุดรับสัญญาณ ทั้งนี้จากการสํารวจแบบสอบถาม ไดขอเสนอแนะใหมีการเพิ่ม
จํานวนจุด Access Point 
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 ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหมีการตรวจสอบจํานวนผูใช Wireless วามีจํานวน

เพียงพอ และคุมคาตอการเพิ่มจํานวนจุด Access Point หรือไม และขอใหมีการตรวจสอบ MAC 
Address เพื่อใหทราบจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่หมุนเวียนมาใชบริการ Wireless 
3.2 ความกาวหนาระเบียบวาดวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประธานกลาวในประชุม วาดวยเร่ืองระเบียบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วาอยูในวาระ
การประชุมระดับผูบริหาร ในเรื่องรางระเบียบวาดวยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ประธานได
เสนอแนะใหบุคลากรมีการตรวจสอบกฎระเบียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก
ระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย และในกรณีที่มีชมรมนักศึกษามาขอตั้ง Website โดยใชช่ือนักศึกษาเปน
ผูรับผิดชอบ ขอใหมีการตรวจสอบเมื่อนักศึกษาพนจากสภาพนักศึกษา ขอใหมีการทําเรื่องเปลี่ยนแปลง
ช่ือนักศึกษาผูรับผิดชอบดวย 
3.3 ปญหาหอง Server, ไฟฟา 

นายนิพนธ พิมาสน (นายชางเทคนิค) รายงานตอที่ประชุมวา ไดมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทผูดูแล
ซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศในหอง Server แลว สําหรับเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม ทางบริษัทได
จัดสงชางมาดําเนินการเดินสายไฟเปนที่เรียบรอยแลว และกําลังรอการสงมอบเครื่องตอไป 

ระบบไฟฟาแสงสวาง ไดตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นแลว พบวาเกิดจากการลัดวงจรของระบบ
สายไฟ 1 แถว จึงไดดําเนินการตัดวงจรของระบบไฟฟาที่ลัดวงจรออกเปนการเบื้องตนแลว 
ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา  
1) ใหมีการทําผังแผงวงจรไฟฟาใหม และขอใหดําเนินการเปนวาระเรงดวน  
2) ใหมีการกําหนดมาตรฐาน วิธีการปองกันความเสี่ยงและวิธีแกไขปญหาระบบไฟฟาใหแลว

เสร็จกอนฤดูฝน  
3) ใหมีการจัดระบบไฟฟา ดําเนินการรอยทอ วางผังตําแหนงแยกสาย เพื่อใหทราบจุดตอจุดแยก

ระบบไฟ ตลอดจนเปนการปองกันการถูกหนูกัดแทะและไฟฟาลัดวงจร 
4) ในการแกไขปญหาระบบไฟฟา ไมควรเปนการแกไขปญหาเพียงเฉพาะหนาเทานั้น ซ่ึงหากมี

ความจําเปนใหมีการขอความรวมมือกับนายชางคณะวิทยาศาสตร หรือจัดจางผูรับเหมามา
ดําเนินงานได โดยเรงดวน 

5) สําหรับเครื่องปรับอากาศ ใหเจาหนาที่ธุรการประสานงานเรื่องวันสงมอบจากบริษัท 
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3.4 ความกาวหนา VCD แนะนําศูนยฯ และตัวอยางบันทึกการสอน หอง 301, 302 (อาคารเรียนรวม 70 
ป) 
นายประวิทย วิมานทอง รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) ความกาวหนา VCD แนะนําศูนยฯ ไดมีการบันทึกเสียง ระยะเวลารวม 20 นาที ซ่ึงจะ

ดําเนินการตัดเนื้อหาใหเหลือประมาณ 5 นาที สําหรับรูปถายยังขาดรูปในชวงเริ่มตนการกอตั้ง
ศูนยฯ ซ่ึงขณะนี้ไดใชรูปปจจุบันประกอบแทน 

2) การบันทึกการสอน จํานวน 5 หอง ไดแก 301, 302, 303, 201/1, 201/2 ความยาวหองละ
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 47 นาที ความจุ 394 Mbs. โดยบันทึกเปนไฟลนามสกุล .WMD สําหรับใน
การบันทึกหองใหญ  จะไมสามารถขยายภาพไปยังอาจารยตรงๆ  ได  ปญหาที่พบคือ 
สายสัญญาณหอง 201 ซ่ึงเปนสายสัญญาณเสียงเสีย จึงมีผลตอการบันทึกเสียง 

ความเห็นในที่ประชุม 
ประธานใหความเห็นในที่ประชุม ดังนี้ 
1) ใหมีการทดลองใชกลองในโหมด SD โดยใหมีการจัดซื้อแผนบันทึก SD มาใช 
2) ใหมีการทดลองใชโปรแกรม Photo Story ซ่ึงความสามารถในการทําการจัดฉากไดเชนเดียวกัน 
3) แนะนําในเรื่องการใชเวลาในการบรรยายตางๆ วา ในการบรรยายแบบเต็มรูปแบบไมควรใช

เวลาเกิน 30 นาที ซ่ึงในกรณีของ VCD แนะนําศูนย ไมควรเกิน 10 นาที  
4) ใหมีการหาวิธีการบันทึกภาพจาก Projector โดยปรึกษาบริษัทลานนา เพื่อใหสามารถบันทึก

การสอนไดทั้งภาพและเสียง 
5) การบันทึกการเรียนการสอน ที่มีการบันทึกตั้งแตตนจนจบ ใหเลือกบันทึกในรายวิชาที่มีผูเรียน

เปนจํานวนมาก ประมาณ 1000 คน โดยจัดจางใหนักศึกษาหรือจางเหมาผูดูแลมารับผิดชอบ 
นอกจากนี้คุณวุฒิพล คลายทิพย ไดเสนอแนะในเรื่องการบันทึกการเรียนสอนวา ขอใหอาจารย

สอนในหอง Studio ซ่ึงการบันทึกจะไดภาพและเสียงและประหยัด ซ่ึงประธานเห็นวาอาจารยผูสอนอาจ
ไมใหความรวมมือ และไมมีบรรยากาศของการเรียนการสอน 
3.5 การใชงาน RFID 

คุณสุรเดช ไชยมงคล รายงานตอที่ประชุมวา มีแผนดําเนินการคนควาพัฒนาการใชงาน RFID 
หลังจากการศึกษา MIS โดยจะประยุกตใชงานรวมกับทะเบียนครุภัณฑ  ทั้งนี้ส่ิงที่สงมอบมาพรอม 
RFID ไดแก Track Barcode ตัวติดตั้ง และโปรแกรม Demo ซ่ึงพัฒนาโดย Microsoft Visual Studio 
.NET นับวาเปนเครื่องมือที่ตรงกับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมที่ทีมงานกําลังดําเนินการศึกษาอยู  
ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ใหคุณอุทัยวรรณ จิโน ชวยดูแลเรื่องนี้ดวย และขอใหมี
การรวมมือกับคณะตางๆ ในการประยุกตใชงาน และสงเสริมใหมีการทํางานวิจัย ทุกคนชวยกันคิดคน
วิธีการประยุกตใชเทคโนโลยี วาจะสามารถใชงานรวมกับอะไรไดบาง ซ่ึงงานวิจัย มีกําหนดสงโครง
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รางในเดือนตุลาคม  นอกจากนี้ไดแนะนําใหลองประยุกตใช RFID กับการบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ
ของพนักงาน โดยการติด Track Barcode ไวที่บัตรประจําตัวพนักงาน  และขอใหมีการคนควา แบงคน
มาทํางานวิจัยดวย 
3.6 การนําระบบ E-Document มาใชในงานประชุม 

คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุมวา ในชวงที่ผานมาไดมีการฝกอบรมการประยุกตใชงาน
ระบบ e-DOC และจัดทําคูมือการใชงานประกอบการฝกอบรม รวมถึงการแนะนําใหมีการสงเอกสาร
การประชุมผานทาง e-DOC ไปพรอมกันดวย 
3.7 สรุปผลการฝกอบรม Admin และการดําเนินงานตอไป 

การจัดฝกอบรม Admin ไดจัดขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2550 มีผูเขารับการฝกอบรม ทั้งสิ้น
จํานวน 36 คน โดยการฝกอบรมไดมีการแจกเอกสารประกอบการฝกอบรม ซ่ึงจากการประเมินผลการ
จัดฝกอบรม พบวาผูเขารับการฝกอบรมมีความหลากหลายไมจํากัดกลุม ซ่ึงในการวางแผนจัดฝกอบรม
คร้ังตอไป จะมีการจัดฝกอบรมเฉพาะกลุมนักวิชาการคอมพิวเตอร 
3.8 สรุปการใชงาน Remote Access ยอนหลัง 6 เดือน 

คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมวา การใชงาน Remote Access ในชวง 6 เดือน ที่ผาน
มา มีการจํานวนการใชงานลดลง เนื่องจากไดใหบริการ Wireless และราคาอุปกรณ ADSL มีราคาถูกลง 
จึงมีผูใชงานมากขึ้น สําหรับการ Remote Access ของ TT&T บางเดือนเขาเว็บไซดมหาวิทยาลัยไมได
เปนบางครั้ง  
ความเห็นในที่ประชุม 

คุณปานศักดิ์ ชัยภักดี ไดใหความเห็นในที่ประชุมวา การเขา Remote Access ของ TT&T ที่ไม
สามารถเขาเว็บไซดของมหาวิทยาลัยไดนั้น อาจสืบเนื่องมาจากปญหา Router ที่แถมมาไมดี  

3.9 การแกปญหาโปรแกรม Mozilla FireFox 
คุณนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมวา ในชวงเดือนที่ผานมาไมมีปญหาเกี่ยวกับโปรแกรม

ดังกลาวแลว เนื่องจากไดดําเนินการ Uninstall ออกหมดเปนที่เรียบรอยแลว 
3.10 กําหนดวันฝกอบรมหลักสูตรไอทีสําหรับผูบริหาร 

คุณประวิทย วิมานทอง รายงานตอที่ประชุมวา ไดกําหนดวันฝกอบรม ไวประมาณชวงตน
เดือนมีนาคม โดยจัดเปน 2 กลุม กลุมละครึ่งวัน 
 

วาระท่ี 4 รายงานความกาวหนา 
4.1 ฝายวิจัยและพัฒนา 
คุณสมชาย อารยพิทยา (หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา) รายงานตอที่ประชุมดังนี้  
1) ในชวงเดือนที่ผานมาไดมีการแกไข/ปรับปรุงโปรแกรมโครงสรางอัตรากําลัง  ซ่ึงไดทําการ

ติดตั้งไวที่กองการเจาหนาที่ เพื่อใชประกอบในการทําใบรับรองเงินเดือนของบุคลากร  และ
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ติดตั้งไวที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน  เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ
ตรวจสอบอัตรากําลังและงบบุคลากร  ทั้งนี้ทางงานวิเคราะหนโยบายและแผน  กองแผนงาน  
ไดขอใหมีการปรับปรุงในเรื่องรายงานคนครอง ใหมีการจัดทํารายงานในภาครวมของคณะ/
สํานัก/ กอง ซ่ึงแตเดิมไดแยกยอยเปนงาน รวมถึงการตรวจสอบจํานวนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ 

2) การติดตามระบบงานบุคลากร ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการ Convert ขอมูลจากระบบเดิมไปสู
ระบบใหม 

3) ระบบงาน MIS 
        คุณสุรเดช ไชยมงคล (หัวหนาทีม MIS) รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
 ในชวงที่ผานมา งาน MIS อยูในขั้นตอนการศึกษา Microsoft Visual Studio ดวย C#.NET 
โดยการศึกษาถึงวิธีการใชงาน Web Control ตางๆ State Management และ Web Services 
 
4.2 ฝายระบบเครือขายและบริการอินเตอรเน็ต 
คุณอุทัยวรรณ จิโน รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) การใชงาน Remote Access มีจํานวนผูใชงานลดลง และมีจํานวนผูใชงาน Wireless มากขึ้น 

โดยในชวงเดือนที่ผานมามีจํานวน 1,155 ผูใช ซ่ึงเปนจํานวนสถิติสูงสุด ตั้งแตเร่ิมเปดใหบริการ 
2) สถิติการใชงานบริหารหองอินเตอรเน็ต อาคาร 70 ป เฉลี่ยหองละ 200 คนตอวัน 
3) พบปญหา IS Server ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมเวลาการใชงานอินเตอรเน็ตเต็ม จึงไมสามารถควบคุม

เวลาใชงานหองบริการอินเตอรเน็ตได ขณะนี้ไดดําเนินการแกไขแลว 
4) รายไดคาบริการ Print Manager ในชวงเดือนที่ผานมา มีทั้งสิ้น 14,295 บาท ลดลงจากเดือน

ธันวาคม 
 
4.3 ฝายบริหารงานทั่วไป 
คุณชุติมา บุญมี รายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 
1) งบประมาณเงินรายได คงเหลือประมาณ 260,000 บาท 
2) งบประมาณเงินแผนดิน คงเหลือประมาณ 470,000 บาท 
3) ในชวงเดือนที่ผานมาไดเขารวมประชุมสัมมนาแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

พบวาโดยสรุปแผนมีนโยบายใหความสําคัญตอการพัฒนา ITC 
4) การจัดโครงการ KM สัญจร ที่คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร พบวาไดรับการตอบ

รับเรื่องการใชงานระบบ e-DOC เปนอยางมาก 
5) ขอความรวมมือเร่ืองการจัดทําผลการปฏิบัติงานรายไตรมาศ ขอใหทุกฝายดําเนินการจัดสงดวย 
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คุณนิพนธ พิมาสน รายงานตอที่ประชุมวา ในชวงเดือนที่ผานมาไดมีสถิติการขอซอม
เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17 คร้ัง 
ความเห็นในที่ประชุม 

ประธานใหความเห็นในที่ประชุมวา ขอใหมีการจดบันทึกการใหบริการเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการเปนประจําทุกเดือน 

 
4.4 ฝายฝกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
คุณประวิทย วิมานทอง รายงานตอที่ประชุมดังนี้ 
1) การอบรม IT ผูบริหาร ไดรับขอเสนอแนะใหมีการจัดอบรมใหแกอธิการบดีโดยตรง ซ่ึงได

ประสานงานไปแลว พบวาขณะนี้ที่หองอธิการบดียังไมมีเครื่องคอมพิวเตอร จึงไดชะลอไว
กอน 

2) ระบบสายตรงอธิการบดี โดยไดติดตั้งไวที่หนาเว็บไซดของมหาวิทยาลัย นั้น การตั้งกระทู
สามารถดําเนินการ โดยไมตองระบุ Username Password    การสงเรื่องถึงอธิการบดี ซ่ึงจะมี อ.
วิเชียร วันชัยนาวิน เปนผูกรองกระทูกอนสงถึงอธิการบดี 

3) ระบบแบบสํารวจภาวะการหางานทําบัณฑิต  สามารถดูรายงานสรุปภาวะการหางานทําของ
บัณฑิตไดที่หนาเว็บของมหาวิทยาลัย 

4) การถายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550  ผานเว็บไซด  ไดทํา
เร่ืองขออนุเคราะหใชหอง 1105  ร.ศ.รังสิต ศิริรังสี   เพื่อติดตั้งอุปกรณถายทอดสดพระราชทาน
ปริญญาบัตรผานอินเตอรเน็ต  โดยตอสัญญาณจากโทรทัศนวงจรปดของมหาวิทยาลัย  

5) ปญหาการใชงานอาคารเรียนรวม 70 ป  หอง 302   พบวาอุปกรณ Projector เสีย และหมด
ประกันแลว ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดซื้ออะไหลเพื่อซอมบํารุงอุปกรณดังกลาว 

ความเห็นในที่ประชุม 
ในเรื่องการรับสัญญาณจากโทรทัศนวงจรปด ประธานใหความเห็นในที่ประชุม โดย

แนะนําใหใชเปนอุปกรณแปลงสัญญาณจากสายเคเบิลเปนสัญญาณ Wireless เพื่อใหสามารถรับ
สัญญาณไดไมจํากัดบริเวณ  ซ่ึงอุปกรณดังกลาวคาดวาจะสามารถรับสัญญาณไดในระยะ 50 เมตร 

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 ไมมี 
ปดการประชุม เวลา 10.00 น. 

นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค 
ผูบันทึกการประชุม 
นายสมชาย  อารยพิทยา 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


